
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

สมัยวสิามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560   

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน  พ.ศ.2560 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

-------------------------- 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

นายส่าเรงิ  แก้วฉ ่า 

นางอุทัย  วาดทอง 

นายธีระศักดิ์  จันทรส์ุขศรี 

นายวัฒนศักด์ิ  สุขอุ่น 

นางรัตนา  แก้วพิชัย 

นายวิทยา  ช่านินวล 

นายวิทยา  ลิ้มวิชิต 

นายลอืไทย  ปานสังข์ 

นายสมโภชน์  ชุมขุน 

นายวินิจ  ใจซื อ 

นายวิโรจน์  นาคแก้ว 

นางสาวจิรนันท์  อินทมุสกิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ส่าเรงิ  แก้วฉ ่า 

อุทัย  วาดทอง 

ธีระศักด์ิ  จันทรส์ุขศรี 

วัฒนศักด์ิ สุขอุ่น 

รัตนา  แก้วพิชัย 

วิทยา  ช่านินวล 

วิทยา  ลิ้มวิชิต 

ลอืไทย ปานสังข์ 

สมโภชน์ ชุมขุน 

วินิจ  ใจซื อ 

วิโรจน์ นาคแก้ว 

จิรนันท์  อินทมุสิก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายไพฑูรณ์  คงเดมิ 

นายนิโรจน์  จันทรเ์มฆ 

นายสุนทร  ผอมทอง 

นางสาวสุทิศา  ชัยเจริญ 

นางปรารถนา  สุดสาย 

นายศตวรรษ  ไชยลกึ 

นางสาวจันทิมา  กุลจู้ 

นางสุพรรณิกา  อินทรจ์ันทร์ 

นายกเทศมนตรีฯ 

รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที ปรกึษานายกเทศมนตรีฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ 

หัวหน้าส่านักปลัด 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

นักทรัพยากรบุคคล 

ผช.เจ้าหน้าที บันทึกขอ้มูล 

ไพฑูรณ์  คงเดมิ 

นิโรจน์ จันทรเ์มฆ 

สุนทร  ผอมทอง 

สุทศิา  ชัยเจริญ 

ปรารถนา  สุดสาย 

ศตวรรษ  ไชยลกึ 

จันทิมา  กุลจู้ 

สุพรรณิกา อินทรจ์ันทร์ 

 

/ผู้ไม่มาประชุม….. 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายประเพยีน  ประกับศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประเพยีน ประกับศิลป์ ลา 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหต ุ

1 นายธวัชชัย  จันทรเ์มฆ ผู้ ป ร ะ ก อ บก า ร ก่ อ ส ร้ า ง

โรงเรือน 

ธวัชชัย  จันทรเ์มฆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เปิดประชุม เวลา….. 
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เปิดประชุม เวลา 10.00 น. 

น.ส.จิรนันท์  อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 

เลขานุการสภาฯ ราชการ และเจ้าหน้าที  คร้ังนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ังที  1 

    ประจ่าปี 2560 วันพฤหัสบดีที  27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

   ต่าบลคลองชะอุ่น  ประกาศอ่าเภอพนมเรื อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะ 

   อุ่น สมัยวิสามัญ ครัง้ที  1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 ตามที เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขอ 

   อนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยวิสามัญ คร้ังที  1 ประจ่าปี  

   พ.ศ.2560 ต้ังแต่วันที   18-30 เมษายน 2560 เพื อพิจารณา 1.รายงานการ 

   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ  

   พ.ศ.2560 (รอบแรกเดือนเมษายน) 2.ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้านจาก 

   เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบ 

   ประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที  13 จ่านวน 1 ตัว 3.ขอ  

   อนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที หมู่ที  5 4.ขออนุมัติเพิ มเติมแบบแปลน 

   ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5.ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  

   เพิ มเตมิและเปลี ยน (ฉบับที  2) รวมถึงญัตติอื นๆ น้ัน  

     อ่าเภอพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื อประโยชน์แก่กิจการของเทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่น และเพื อให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นสามารถปฏิบัติตามระเบี ยบ 

   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547 แก้ไข 

   เพิ มเตมิถึง (ฉบับที  2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) จึงอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา  

   26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ มเติมถงึ (ฉบับที  13) ประกอบ 

   กับค่าสั งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที  1877/2559 ลงวันที  11 ตุลาคม 2559 ได้มอบ 

   อ่านาจให้นายอ่าเภอเรียกประชุมสภาเทศบายสมัยวิสามัญ อนุญาตให้เทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่น เปิดประชุมสภาเทศบาลต่าบล สมัยวิสามัญ คร้ังที  1 ประจ่าปี พ.ศ. 

   2560 ต้ังแต่วันที  18-30 เมษายน 2560 เป็นต้นไป มีก่าหนดสิบสามวัน จึงเรียน 

   มาเพื อทราบและด่าเนินการต่อไป นายสทิธิชัย ไทยเจริญ นายอ่าเภอพนม 

     สมาชิกสภาฯ เข้าร่วม 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่าน 

   ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

   ต่อไป 

/ระเบียบวาระที่ 1….. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

   1.1 ..........................-.......................... 

   1.2 คณะผู้บรหิารแจ้งให้ที ประชุมทราบ 

    1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคลอง 

   ชะอุ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบแรกเดือนเมษายน) 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบแรกเดอืนเมษายน)  

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ่าปี 2560 ของเทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่น เป็นการปฏิบัติไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่า  

   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที  2) พ.ศ.2559  

   หมวดที  6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื อให้ทราบผลการด่าเนินงาน  

   โครงการและกิจกรมในรอบปีของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น และให้คณะผู้บริหาร 

   เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่น คณะกรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ 

   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ นทราบในที เปิดเผยภายในสิบห้า 

   วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น 

   ระยะเวลาไมน้่อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และ 

   ภายในเดอืนตุลาคม ของทุกปี น้ัน 

    ดังน้ัน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขอรายงานการติดตามและประเมิน 

   ผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) ในรอบไตรมาสที  2 ประจ่าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2560 คือต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

   2560 ขึ้น เพื อให้ทราบความก้าวหน้าในการด่าเนินงานของเทศบาล และให้ 

   ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและก่ากับ การบริหารจัดการของ 

   เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นต่อไป 

 

/ตามที คณะกรรมการ….. 
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    ตามที คณะกรรมการเสนอความเห็นที ไดจ้ากการติดตามและประเมินผล จาก 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 

    เสนอความเห็นชอบจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่น พ.ศ.2560-2562 ระหว่างไตรมาสที  1-2 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

   2560 เมื อวันที  19 เดอืนเมษายน พ.ศ.2560 ดังนี้ 

    1. การด่าเนนิงาน กิจกรรมโครงการ ระหว่างไตรมาสที  1-2 โดยด่าเนินงาน 

   แล้วเสร็จ จ่านวน 20 โครงการ และโครงการที อยู่ในระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 21  

   โครงการ รวมเป็น 41 โครงการ คิดเป็น 46.59% ของ 88 โครงการ น้ันเป็นที  

   สมควร ไมล่า่ช้า เป็นไปตามแผนการด่าเนนิงานเป็นสว่นใหญ่ 

2. โครงการกิจกรรม ที ยังไมด่่าเนนิงานให้เป็นไปตามห้วงเวลา และโครงการ 

อยู่ให้ช่วงเวลาไตรมาสที  3-4 เห็นควรให้มีการเร่งรัดให้ด่าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนการด่าเนนิงาน เพื อให้เกิดประโยชน์ตามที ก่าหนด 

ผมขอช้ีแจงปัญหาและอุปสรรคในข้อ 1 และ 2 เนื องจากขาดบุคลากรใน

เรื องสว่นของโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีงานที เป็นค่าสั งจากกรม จังหวัด อ่าเภอ แทรก

เข้ามาท่าให้งานโครงการต่างๆ ลา่ช้า 

    3. เสนอความเห็นว่า โครงการประเภทด้านการกีฬาต่างๆ น้ัน เทศบาลฯ  

   อนุมัติงบประมาณจ่านวนมากถึง 950,000 บาท ของปีงบประมาณ 2560 ซึ งเห็น 

   ว่ากิจกรรมที ดีในการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเห็นความส่าคัญของออกก่าลัง 

   กาย และเห็นว่านักกีฬามีการพัฒนาทักษะเพิ มพูนมากขึน้จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  

   5 คน ณ ปัจจุบัน แตเ่ห็นว่า การด่าเนนิงานกีฬาน้ัน มีการงบประมาณและจ่านวน วัน  

   เวลา ที มาก ซึ งกระทบต่อการท่างานของบุคลากรของเทศบาล เช่น บุคคล 

    เครื องจักรกล ในการเตรียมงาน สถานที  ท่าให้กระทบงานอื นๆ จึงเสนอให้พิจารณา 

   จัดกิจกรรมดา้นการกีฬาตามที จ่าเป็นและยกระดับให้เป็นโครงการที โดดเด่น (จ่านวน 

   โครงการน้อยลง แตเ่ป็นโครงการที มีคุณภาพสูงสุด) 

    ผมขอช้ีแจงว่า โครงการประเภทด้านกีฬา จ่านวน 950,000.- บาท น้ันมี 

   หลายประเภทกีฬา เช่น โครงการแข่งขันกรีฑาอ่าเภอ กรีฑาต่าบล ชมรมฟุตบอล  

   เบญจมิตร งบประมาณสูง สว่นหนึ งเจ้าหน้าที ต้องไปช่วยกิจกรรม ท่าให้การท่างานใน 

 

/หน้าที ไม่สามารถ….. 
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   หน้าที ไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที  ผมในฐานะผู้บริหารจะน่าไปปรับปรุงลดกิจกรรมลง 

   ให้กระชับแต่ยังคงให้เกิดประโยชน์เชน่เดมิ 

    4. การด่าเนนิงานด้านหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย เป็นภารกิจที  

   เป็นประโยชน์ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ทั้งการช่วยเหลือในอุบัติเหตุฉุกเฉิน การ 

   ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ จึงเห็นควรให้ 

   ด่าเนนิงานต่อเนื องในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ มจ่านวนบุคลากรหรือการ 

   สร้างอาสาสมัครสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการค้นหาจิตอาสาแต่ละหมู่บ้าน และ 

   สง่เสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพให้กับอาสาสมัคร 

    ผมขอช้ีแจงว่า ตอนนี้ก่าลังขับเคลื อนในเรื องบุคลากรและประสานมือกับ 

   เครอืข่ายที เกี ยวข้อง เช่น รพ.สต. และ อสม. 

    5. ผลการด่าเนินงาน การก่าหนดงบประมาณตามแผนการด่าเนินงาน เพื อ 

   ปฏิบัติต่อการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ 6 มีจ่านวน 2  

   โครงการ ซึ งไม่สอดคล้องต่อสภาวะปัญหา ความต้องการของประชาชน ณ ปัจจุบัน 

   และที คณะกรรมการพัฒนาฯ ระบุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ที มี 

   จ่านวนถึง 245 โครงการ โดยเฉพาะด้านการซ่อมแซมถนน การก่อสร้างถนน 

   มาตรฐาน การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม เป็นต้น 

    6. เห็นว่าเมื อก่าหนดโครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้าง 

   พ้ืนฐานจ่านวนน้อยแล้วน้ัน เทศบาลควรต้องให้ความส่าคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน 

   โครงสร้างพ้ืนฐานด้วยวิธีการที ก่าหนดตามแผนการซ่อมแซมและการท่างานของ 

   เครื องจักร มากขึน้ 

    7. ควรมีการแจ้งแผนปฏิบัติงานของเครื องจักร ในการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม 

   ถนน ให้ทุกหมู่บ้านรับทราบอย่างใกล้ชิด ต่อเนื อง เพื อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ 

   ต่อการท่างานในการซ่อมแซมถนน 

    ผมขอช้ีแจงว่า เรามีปัญหาอุปสรรคในเรื องของดินฟ้าอากาศ และสภาพพ้ืนที  

   ที กว้าง งบประมาณก็น้อย ผมขอรับไปปรับปรุงแก้ไข  

    8. ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น หลังจากกรณีฝนตกหนัก ถนนเสียหาย ท่อ 

   ระบายน่้าเสียหาย เป็นต้น เห็นได้ว่าต้องมีการเร่งการแก้ไขปัญหาตามที ประชาชน 

 

/เดอืดร้อนโดยทันที….. 
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   เดอืดร้อนโดยทันที เร่งด่วน ทั้งการใช้เงินงบประมาณส่ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ  

   เกิดภัยทางธรรมชาติที มกีารประกาศจากราชการอย่างชัดเจน หรือ การเร่งรัดข้ึนตอน 

   การพิจารณาการอนุมัติงบประมาณหมวดอื นๆ ให้สามารถใช้งบประมาณเพื อแก้ไข 

   ปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วน ได้ทันที ไมล่า่ช้า 

ผมขอช้ีแจง ผมคิดว่าตามศักยภาพของเราน้ันรวดเร็วพอสมควร แต่พ้ืนที น้ัน 

   หลายจุด เราไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการจ้างผู้รับเหมาไปแก้ไขแต่เราใช้เครื องจักรของ 

  เราเอง ตอนน้ีเราการขอความช่วยเหลือจากจังหวัด อ่าเภอ ในโครงการแก้ไขปัญหา 

  อุทกภัย 

    9. การซ่อมแซมถนนทุกหมู่บ้าน น้ัน เห็นควรเลือกใช้ดินลูกรังที มีคุณภาพ 

   เดยีวกัน ในการแก้ไขปัญหาและซอ่มแซมถนนทุกสาย ในพืน้ที หมู่บ้าน 

    ผมขอช้ีแจงว่าเรื องนี้ก็ติดขัดในเรื องข้อระเบียบ กฎหมาย เพราะไม่สามารถ 

   จัดซื้อวัสดุในพ้ืนที ได้เนื องจากที ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ การซื้อหินคลุกผู้รับจ้างต้องมี 

   ใบอนุญาตเรียบรอ้ย การขนสง่ไกล ท่าให้ราคาค่อนขา้งสูง 

    10. ขอทราบถึงการจัดการงบประมาณ เงินกู้ธนาคารออมสินต่อไป กรณี 

   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนพน หมู่ที  11- เขา 

   เขียว หมู่ที  12 ช่วงระยะซอยตาเจียม-ควนสุนนท์ (บ่อดินลูกรัง ซึ งปัจจุบันองค์การ 

   บรหิารสว่นจังหวัดด่าเนินการก่อสร้างแลว้ในสถานที ดังกล่าว 

    ผมขอช้ีแจงจะเอางบประมาณที เป็นเงินกู้ลงมาก่อสร้างหรือไม่น้ันจะต้องเริ ม 

   กระบวนการใหม่หมด ต้องด่าเนินการใหม่ต้ังแต่การจัดท่าประชาคม ตามขั้นตอน  

   รวมถึงต้องไปชีแ้จงคณะกรรมการระดับจังหวัดใหม่ด้วย ท่าให้เสยีเวลาในขั้นตอนการ 

   ด่าเนนิอย่างมาก  

    11. ขอทราบถึงการจัดการงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 กรณี 

   โครงการขยายประปาซอยสะพานแย้มหมู่ที  2 จ่านวนงบประมาณ 163,000 บาท  

   เป็นโครงการซ้่าซ้อนกับโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที  2 บ้านแสนสุข  

   งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2560 ที ด่าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ 

    ผมขอช้ีแจงงบประมาณนี้ก็เหลอื เพราะตอนต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติยัง 

   ไมท่ราบว่าจะไดเ้งินอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื องจากพี น้องชาวบ้านเดือดร้อน ต้องโอนไป 

   จัดท่าโครงการอื นต่อไป 
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    12. ขอทราบการด่าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว 

   ดินขนาดกลาง หมู่ที  6 บ้านบางคราม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน่้า  

   งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 2,367,900.- บาท 

    ผมขอช้ีแจงว่าได้มีสถานที ก่อสร้างและได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้ว ก็ 

   ประกาศจัดซือ้จัดจ้างไป 2 รอบแลว้ ก็ไม่มผีู้รับเหมามาซือ้ซอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   น้ี เ ราขอไป 2,667,900.- บาท แต่ถูก ตัดไป  300,000.- บาท เหลือ  

   2,367,900.- บาท ผู้รับเหมาสูร้าคาไม่ได้ จุดสูบน่้าก็มีระยะไกล ต้องใช้อุปกรณ์ที  

   มีราคาสูง ได้ขอมตหิมู่บ้านแล้ว เห็นควรคืนเงินเนื องจกาไมส่ามารถด่าเนินการได้ 

    13. เสนอความเห็นว่า ผู้บริหารเทศบาล ควรพิจารณาน่าเงินงบประมาณ 

   เหลือจ่ายจากโครงการที แล้วเสร็จหรือโครงการที ยกเลิก มาพิจารณาต้ังจ่ายเป็น 

   รายการใหม่ประเภทโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื อแก้ไขปัญหาประชาชนตาม 

   แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ที คณะกรรมการพัฒนาฯ ก่าหนด และ 

   เทศบาลประกาศใช้ 

    ผมขอช้ีแจงว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการแล้ว  

   งบประมาณที เหลือจ่ายหรือกิจกรรมโครงการที ไม่ได้ท่าจะโอนไปท่าโครงการที เกิด 

   ประโยชน์กับพี น้องประชาชนให้มากที สุด 

    2) แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและ 

   เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจง 

นายศตวรรษ ไชยลกึ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 

นักวิเคราะห์ฯ  ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศตวรรษ ไชยลึก นักวิเคราะห์ 

   นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้แจ้งประกาศใช้ 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติมและเปลี ยนแปลง (ฉบับที  2) 

    ประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรื อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -  

 

/2562) เพิ มเตมิ….. 
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   2562) เพิ มเตมิ และ เปลี ยนแปลง (ฉบับที 2) ตามที  เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น  

   ได้จัดท่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ มเตมิ และ เปลี ยนแปลง (ฉบับที  

   2) โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่า 

   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2548  ข้อ 22 และ ตามหนังสือ 

   กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0810.3/ ว 7487 วันที  26 ธันวาคม 2559 เรื อง  

   ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนา 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (ฉบับที 2) พ.ศ.2559  น้ัน 

    ในการน้ี ผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้พิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  

   แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ มเติม และ เปลี ยนแปลง (ฉบับที 2)   

   ตามข้อเสนอเพื อพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น   

   ดังน้ันเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -  

   2562) เพิ มเตมิ และ เปลี ยนแปลง (ฉบับที 2)  ให้เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่นต่อไป ประกาศ ณ วันที  7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จึงขอน่าเรียนให้ 

   สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับทราบ เนื องจากมีการเพิ มเติมจ่านวน 

   โครงการเข้าไปในแผน รายละเอียดตามเอกสารที แนบ  

    3) แจ้งประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2560 ประจ าปี 

   งบประมาณ 2560 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจง 

นายศตวรรษ ไชยลกึ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 

นักวิเคราะห์ฯ  ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศตวรรษ ไชยลึก นักวิเคราะห์ 

   นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ  แจ้งประกาศการโอน 

   งบประมาณรายจ่าย ครัง้ที  3/2560 ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ประกาศเทศบาล 
   ต าบลคลองชะอุ่น เรื อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย คร้ังที  3 / 2560 ประจ่าปี 

   งบประมาณ 2560 

 

 

/ตามที เทศบาลต่าบล….. 
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    ตามที เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

   ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นน้ัน ด่าเนินการต้ัง 

   ประมาณการรายรับทุกหมวดรายรับจ่านวน  53,500,000.- บาท และประมาณ 

   การรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.- บาท ซึ งประกาศใช้เมื อวันที  13  

   เดอืนกันยายน พ.ศ.2559  น้ัน 

    ในการน้ี เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการโอนงบประมาณ  

   เนื องจากงบประมาณที ก่าหนดเดมิไม่เพียงพอ  โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี โดยมี 

   รายการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

    โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารฯ  

   สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื นๆ 

โครงการ / รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และการ 

บูรณการปฏิบัตงิาน 

งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท 

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1 90,000.- บาท 

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2 60,000.- บาท 

งบประมาณก่อน

โอน 

107,320.- บาท 

ขออนุมัติโอนลด 50,000.- บาท 

งบประมาณหลั ง

โอน 

 

57,320.- บาท 

 

 

 

 

/โอนเพิ่ม….. 
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โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื นๆ 

โครงการ / รายการ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ มประสทิธิภาพ 

คณะผู้บรหิารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล  

ผู้น่าท้องถิ น ผู้น่าชุมชน 

งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท 

งบประมาณก่อน

โอน 

100,000.- บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 50,000.- บาท 

งบประมาณหลั ง

โอน 

150,000.- บาท 

     อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 26 และ  32  แห่งระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  

   พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2 และ 3) พ.ศ.2543  เทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่น จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน ประกาศ ณ วันที  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

   2560 

    4) แจ้งประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2560 ประจ าปี 

   งบประมาณ 2560 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้ีแจง 

นายศตวรรษ ไชยลกึ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 

นักวิเคราะห์ฯ  ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศตวรรษ ไชยลึก นักวิเคราะห์ 

   นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ประกาศเทศบาลต าบล 
   คลองชะอุ่น เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งท่ี 4 / 2560 ประจ าปีงบประมาณ  
   2560 

/ตามที เทศบาลต่าบล….. 
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ตามที เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นน้ัน ด่าเนินการต้ัง

ประมาณการรายรับทุกหมวดรายรับจ่านวน  53,500,000.- บาท และประมาณ

การรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.- บาท ซึ งประกาศใช้เมื อวันที  13 

เดอืนกันยายน พ.ศ.2559  น้ัน 

    ในการน้ี เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการโอนงบประมาณ  

   เนื องจากงบประมาณที ก่าหนดเดิมไม่เพียงพอ  โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีต่าบล 

   คลองชะอุ่น โดยมีรายการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

   1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 

โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบรกิาร 

โครงการ / รายการ - 

งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท 

โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1 118,000.- บาท 

งบประมาณก่อนโอน 94,900.- บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 100,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 194,900.- บาท 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย วัสดุเชือ้เพลงิและหลอ่ลื น 

โครงการ / รายการ - 

งบประมาณอนุมัติ 1,300,000.- บาท 

งบประมาณก่อนโอน 1,056,928.81 บาท 

ขออนุมัติโอนลด 100,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 956,928.81 บาท 

 

                                            /2. รายจ่ายเพื่อให้….. 
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    2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 

โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข   

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบรกิาร  

โครงการ / รายการ - 

งบประมาณอนุมัติ 0.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 0.-  บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 108,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 108,000.- บาท 

 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื นๆ 

โครงการ / รายการ โครงการจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ 

งบประมาณอนุมัติ 216,000.- บาท 

งบประมาณก่อนโอน 
108,000.- บาท 

ขออนุมัติโอนลด 108,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 0.- บาท 

3.โครงการส่งเสริมการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและลดปริมาณ  

ขยะ สิ่งปฏิกูลต้นทาง 

โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอ่ืน 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื น ๆ  

โครงการ / รายการ สง่เสริมการบรหิารจัดการสิ งแวดล้อมชุมชนและลด 

ปรมิาณขยะ สิ งปฏิกูลต้นทาง            /งบประมาณอนุมัติ….. 



-14- 

งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 91,250.-  บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 90,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 181,250.- บาท 

 

โอนลด (1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื น ๆ  

โครงการ / รายการ คลายทุกข์ต้นทาง (ศูนย์ด่ารงธรรม) 

งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 30,000.-  บาท 

ขออนุมัติโอนลด 30,000.-  บาท 

งบประมาณหลังโอน 0.- บาท 

โอนลด (2) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข 

และงานสาธารณสุขอ่ืน   

 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื น ๆ  

โครงการ / รายการ ควบคุมและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

งบประมาณอนุมัติ 40,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 40,000.-  บาท 

ขออนุมัติโอนลด 30,000.-  บาท 

งบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท 
 

โอนลด (3) แผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอ่ืน   

 

                                                             /งบ….. 
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งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื น ๆ  

โครงการ / รายการ ป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก 

งบประมาณอนุมัติ 40,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 40,000.-  บาท 

ขออนุมัติโอนลด 30,000.-  บาท 

งบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท 

    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขต 

    เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอ่ืน 

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื น ๆ  

โครงการ / รายการ สง่เสริมและพัฒนาสุขภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขต 

เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 

งบประมาณอนุมัติ 80,000.-  บาท 

 

โอนเพิ่มงบประมาณ 

ครั้งที่ 2 

20,000.- บาท 

งบประมาณก่อนโอน 11,650.-  บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 10,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 21,650.- บาท 

 

โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม 

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบ งบด่าเนินงาน 

 

                                                 /หมวดรายจ่าย….. 
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หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื น ๆ  

โครงการ / รายการ จัดการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 50,000.-  บาท 

ขออนุมัติโอนลด 10,000.-  บาท 

งบประมาณหลังโอน 40,000.- บาท 

 

     และต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ โดยอนุมัติของสภาเทศบาลต่าบลคลอง 

    ชะอุ่น จากการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที  1  

    ครัง้ที  1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 วันที  27 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 

    1. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงาน 

 

โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   

งบ งบลงทุน 

หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส่านักงาน  

โครงการ / รายการ จัดซือ้เก้าอี้ส่านักงาน (ต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่) 

งบประมาณอนุมัติ 0.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 0.-  บาท 

 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม 15,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 15,000.- บาท 
 

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   

งบ งบด่าเนินงาน 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติราชการที ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื นๆ 

                                             /โครงการ / รายการ….. 
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โครงการ / รายการ โครงการจัดท่าแผนที ภาษี 

งบประมาณอนุมัติ 270,000.-  บาท 

งบประมาณก่อนโอน 270,000.-  บาท 

ขออนุมัติโอนลด 15,000.- บาท 

งบประมาณหลังโอน 255,000.- บาท 

    อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 26  ข้อ 27 และ ข้อ 32  แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 

2541 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2 และ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึง

ประกาศให้ทราบโดยทั วกัน ประกาศ ณ วันที  28 มีนาคม พ.ศ.2560 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองชะอุ่นสมัยสามัญ สมัย 

         ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น  

ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที  1 คร้ังที  1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมื อวันที  27 กุมภาพันธ์  

   2559 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ มเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ 

   ตรวจดูรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิ มเติม 

   หรือไม ่ถ้าไม่มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิ มเติม ผมขอ มติจากที ป ระ ชุม 

   สภาฯ เพื อรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัย 

   ที  1 ครัง้ที  1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมื อวันที  27 กุมภาพันธ์ 2559 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นด้วย 10 ท่าน  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง 1 ท่าน  ลา 1 ท่าน 

มติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

    -ไม่มี- 

 

/ระเบียบวาระที่ 5….. 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

   5.1 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น มอบ 

   ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหาร 

   จัดการเองประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 จ านวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเอกสารที่  

   แนบ) 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายนิโรจน์ จันทรเ์มฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ  

รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ  

   ขออนุมั ติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้ 

   คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง 

   ประปาหมู่บ้านหมู่ที  13 จ่านวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเอกสารที แนบ)  ตามที  

   เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ด่าเนินการกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที  13 ด้วยมติที  

   ประชุมหมู่บ้าน เมื อวันที  8 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ให้รับมอบกิจการประปาของ 

   หมู่บ้านมาด่าเนินการเอง โดยหมู่บ้านได้คัดเลือกตัวแทน เป็นคณะกรรมการ 

   รับผิดชอบระบบประปา จึงขอให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ส่งมอบระบบประปา  

   หมู่บ้าน หมู่ที  13 จ่านวน 1 ตัว คือ ถังประปาบ้านนางระเบียบ แตงขาว โดยขอให้ท่า 

   บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินรายชื อผู้ใช้น่้า หลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที เกี ยวข้องและ 

   รูปแบบการรายงานผลมาให้หมู่บ้านด้วย ซึ งมีแนวทางการรับมอบ/ส่งมอบประปา 

   หมู่บ้าน  

    1. ให้หมู่บ้านประชุมลูกบ้านกับกลุ่มผู้ใช้น่้า เพื อขอมติรับมอบประปามา 

   ด่าเนินการเองและมีรายงานการประชุมหมู่บ้านพร้อมกับรายชื อผู้เข้าร่วมประชุมส่ง 

   เทศบาล 

    2. แต่งต้ังคณะกรรมการที รับผิดชอบระบบประปาหมู่บ้าน 9 คน (ตาม 

   แบบฟอร์ม) 

    3. น่าเรื องเสนอผู้บริหาร เข้าสภาขอความเห็นชอบมอบประปาให้อยู่ในความ 

   ดูแลของหมู่บ้าน 

/4. ท่าบันทึกส่ง….. 
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    4. ท่าบันทึกส่งมอบ/รับมอบ/รวมทั้งบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน (ถ้ามี) พร้อม 

   รายชื อผู้ใช้น่้า 

    5. หมู่บ้านที รับมอบท่ารายงาน รายจ่าย พร้อมปัญหาอุปสรรค ส่งเทศบาล 

   ทุกสิ้นเดอืนและท่าแบบฟอร์มรายงานให้จะได้เป็นแนวเดยีวกัน 

    6. หลังจากส่งมอบแล้วมีการแซ่อมแซมเป็นหน้าที ของหมู่บ้านในการจัดซื้อ 

   วัสดุ แต่สามารถขอความช่วยเหลือ เรื องเจ้าหน้าที มาที เทศบาลได้ ในกรณีมีการ 

   ซ่อมแซมหรือซื้อครุภัณฑ์ประปาขนาดใหญ่ เทศบาลสามารถต้ังงบประมารเพื อ 

   ช่วยเหลอืได้  

    จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุมัติโอนกิจการประปา 

   หมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและ 

   บ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบรหิารจัดการเองประปาหมู่บ้านหมู่ที  13 จ่านวน 1  

   ตัว โดยรับไปด่าเนนิการเองต้ังแต่วันที  1 มิถุนายน เป็นต้นไป 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที ได้ชี้แจงต่อที ประชุม 

ประธานสภาฯ  สภาฯ ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้ 

   คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง 

   ประปาหมู่บ้านหมู่ที  13 จ่านวน 1 ตัว สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือ 

   สอบถามเพิ มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติขออนุมั ติโอนกิจการประปา 

   หมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและ 

   บ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบรหิารจัดการเองประปาหมู่บ้านหมู่ที  13 จ่านวน 1  

   ตัว 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย – ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน 

   มติเห็นชอบ 

   5.2 ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรอืนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตาม 

   เอกสารที่แนบ) 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

 

/นายไพฑูรณ์ คงเดมิ….. 
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นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น การขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพ้ืนที  

   หมู่ที  5 ตามที นายธวัชชัย จันทรเ์มฆ ได้ยื นค่าร้องขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  

   ในพ้ืนที  ม.5 บ้านบางหิน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์  

   เพื อด่าเนินการเลี้ยงไก่เนื้อของตนเองและได้น่าเสนอขอความเห็นชอบโดยประชา 

   พิจารณ์หมู่บ้านในคราวประชุมประจ่าเดอืนหมู่บ้านเมื อวันที  7 เมษายน 2560 งาน 

   สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม ส่านักปลัด พร้อมทั้งเจ้าที ผู้เกี ยวข้อง ซึ งได้ด่าเนินตาม 

   ขั้นตอนเรียบร้อย จึงขอน่าเสนอต่อที ประชุมสภาฯ เพื อให้สมาชิกสภาฯ ให้ความ 

   เห็นชอบตอ่ไป 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที ไดชี้แ้จงให้ทราบการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน 

ประธานสภาฯ  เลี้ยงไก่เนื้อในพ้ืนที หมู่ที  5 ขอเชิญผู้ประกอบการไดชี้แ้จงเพิ มเตมิ 

นายธวัชชัย จันทรเ์มฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที และ 

ผู้ประกอบการ  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายธวัชชัย จันทร์เมฆ ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

   โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที หมู่ที  5 บ้านบางหิน ลักษณะโรงเรียนกว้าง 22 เมตร  

   ยาว 100 เมตร จ่านวน 2 หลัง บรรจุไก่เนื้อประมาณ 80,000 ตัว การด่าเนินการ 

   ก่อสร้างเป็นตามระเบียบและข้ันตอนตามที เทศบาลไดก้่าหนดไว้ ในการด่าเนินกิจการ 

   ในอนาคตก็จะด่าเนนิการตามกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์และสาธารณสุข ส่วนมลพิษ 

   และผลกระทบที จะเกิดขึน้จากการด่าเนนิกิจการ เช่น น่้าเสีย ฝุ่นละออง หรือกลิ น ผม 

   ในฐานะเจ้าของกิจการก็จะควบคุมดูแลให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที สุด ระบบน่้า 

   เสียมีการท่าคูระบายน่้าพร้อมบ่อบ่าบัดน่้าเสียแบบตกตะกอน อนาคตหากมี 

   ผลกระทบต่อชุมชนผมยนิดร่ีวมแก้ไขปัญหาครับ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณนายธวัชชัย จันทร์เฆม ผู้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน 

ประธานสภาฯ  เลี้ยงไก่เนื้อในพ้ืนที หมู่ที  5 สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิ มเติม 

   หรือไม ่ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม 

เลขานุการสภาฯ  ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ ก็ได้การจัดท่า 

   ประชาพิจารณ์หมู่บ้าน หมู่ที  5 แล้ว และปลัดเทศบาลก็ได้ลงไปในพื้นที ตรวจสอบ  

 

/ร่วมกับสาธารณะสุข….. 
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   ร่วมกับสาธารณะสุขเรื องของการจัดการกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนการ 

   ด่าเนินการก็มีหลักเกณฑ์เงื อนไข  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเป็น 

   การประกอบกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535  

   ทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นมีระเบียบปฏิบัติหลายตัว หนึ งในน้ันคือข้อตกลง 

   ระหว่างเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นกับปศุสัตว์ซึ งต้องผ่านการท่าประชาพิจารณ์ 

   สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที  แล้วจะท่าหนังสือไปยังปศุสัตว์เพื อให้ 

   ความเห็นชอบ ทางปศุสัตว์ก็จะออกใบอนุญาตให้ สว่นใหญแ่ล้วการด่าเนนิการตาม 

   ระเบียบสาธารณสุขการประกอบกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเป็นไปตามมติ 

   ของหมู่บ้านและต่าบล ทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นจะท่าหนังสือเชิญผู้ประกอบการ 

   มาชี้แจงข้อกฎหมายท่าความเข้าใจและท่าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมเพื อชีวิตและ 

   สิ งแวดล้อมต่าบลคลองชะอุ่น เพื อที จะเอามติจากที ประชุมหมู่บ้านมาพูดคุยกันไม่ว่า 

   จะเป็นเรื องน่้ากลิ น ฝุ่นละออง ในเรื องของผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม เนื องจากพ้ืนที  

   ต่าบลคลองชะอุ่นเป็นพ้ืนที ควบคุมอาคาร การก่อสร้างต้องผ่านการท่าประชาคม ขอ 

   ความเห็นชอบจากพี น้องประชาชน โดยจะไม่ส่งผลระทบต่อสิ งแวดล้อมและความ 

   เป็นอยูข่องพี น้องประชาชน  

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที ได้น่าเรียนชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ 

ประธานสภาฯ  อภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม ่ขอเชิญท่านวินิจ ใจซื อ  

นายวินิจ ใจซื อ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื อ สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ตาที ผู้ประกอบการและคณะผู้บริหารได้ 

   ด่าเนนิการตามขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที หมู่ที  5  ก็เห็น 

   ว่าไปตามรายละเอียดข้ันตอนทุกอย่าง แตผ่มใคร่ขอหารือกับว่าคร้ังต่อไปถ้ามีการขอ 

   มติในเรื องการด่าเนินการกิจการที เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ว่าการมาขอมติจากที  

   ประชุมโดยการให้ผู้ประกอบการได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว พอชี้แจงรายละเอียดแล้ว  

   ควรที จะให้ผู้ประกอบออกจากห้องประชุมไปก่อน เพื อที จะขอมติจากที ประชุมสภาฯ  

   เพื อไมใ่ห้เกิดความล่าบากใจในการลงมติ ขอบคุณครับ  

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื อ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณส่าหรับข้อเสนอแนะของ 

ประธานสภาฯ  ท่านวินิจ ใจซื อ  ขอเชิญท่านวินิจ ใจซื อ 

 

/นายวินิจ ใจซื อ….. 
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นายวินิจ ใจซื อ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื อ สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ที ท่าการเสนอนี้เพื อเป็นบรรทัดฐานในคร้ัง 

   ต่อไป โดยให้เป็นมติจากสภาฯ ว่าคร้ังต่อไปเราจะด่าเนินตามมตนีิ้ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื อ ส่าหรับข้อเสนอแนะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ 

ประธานสภาฯ  อภิปรายสอบถามเพิ มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.2 ขออนุญาตก่อสร้าง 

   โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพืน้ที หมู่ที  5 (รายละเอียดตามเอกสารที แนบ) 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน 

   มติเห็นชอบ 

   5.3 ขออนุมัติเพิ่มเติมแบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุกานสภาฯ ได้ช้ีแจง 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ 

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก  

เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ชีแ้จงขออนุมัติเพิ มเตมิ 

   แบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ตามที เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นจะ 

   ด่าเนนิการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ช้ัน ตามค่าสั งการก่าหนด 

   ราคากลางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 จากการน่าแบบ 

   แปลนมาจัดท่าราคากลางที ได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคาร 

   อเนกประสงค์ คสล. ช้ันเดียว วงเงิน 2,400,000.- บาท ซึ งปรากฏว่าแบบแปลน  

   มีทั้งหมาด 14 แผ่น ประกอบดว้ย 

    1. ใบปะหน้าชื อโครงการ 

    2. แผนที โดยสังเขป 

    3. แปลนพืน้ 

    4. แปลนโครงหลังคา 

/5. รูปดา้น 2,4….. 
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    5. รูปดา้น 2,4 

    6. รูปดา้น 1,3 

    7. แปลนฐานราก 

    8. แปลนคาน,พืน้ 

    9. แปลนโครงหลังคา 

    10. แปลนโครงหลังคา 

    11. แปลนแบบขยาย Truss 2 

    12. แปลนแบบขยาย Truss 3,4 

    13. แปลนแสดงระบบสุขาภิบาลช้ันลา่ง 

    14. แปลนไฟฟ้า 

    ซึ งโดยทั วไปการออกแบบงานก่อสร้างต้องมีแบบแปลนประเภทต่างๆ คือ  

   แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้า แบบวิศวกรรม 

   สุขาภิบาล และโครงการดังกล่าวยังขาดแบบแปลนดังต่อไปนี้ 

    1. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

    2. แบบรูปตัด 

    3. แบบรูปขยาย 

    4. แบบแปลนของวิศวกรรมโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พืน้ บันได 

    5. แบบบ่อเกรอะ บ่อซึม 

    เพื อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวด่าเนินไปตามหลักวิชาช่างและอาคารที  

   จะก่อสร้างมีความมั นคงแข็งแรงให้ด่าเ นินการเพิ มเติมแบบแปลนและจัดส่งแบบ 

   แปลนไปยังส่านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที มีวิศวกรที มี 

   ความรู้มีความเชี ยวชาญทางด้านการออกแบบอาคารตรวจสอบและรับรองแบบ 

   แปลนว่าอาคารที ออกแบบถูกต้องมั นคงแข็งแรงสามารถก่อสร้างได้ถูกต้อง เพราะ 

   เนื องจากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นไม่มีวิศวกรในการับรองแบบแปลน ประกอบกับ  

   อาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ ่และไมท่่าให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นเสียหาย 

   ก่อนด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ดังรายละเอียดตามเอกสารที แนบมา  

   จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ ขอเพิ มเตมิแบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

 

/นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า….. 
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นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้ชี้แจงขออนุมัติเพิ มเติมแบบแปลนก่อสร้าง 

ประธานสภาฯ  อาคารอเนกประสงค์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิ มเติมหรือไม่  

   ขอเชิญท่านวินิจ ใจซื อ 

นายวินิจ ใจซื อ  กราบเรียนท่าประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื อ สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอหารือในเรื องการรับรู้รับทราบเรื องน้ี 

   เนื องจากโครงการนี้ต้ังงบประมาณไว้ 2,400,000.- บาท การจัดซื้อจัดจ้างแบบ  

    e-auction ขอหารือว่าหามีการจัดซื้อจัดจ้างอยากให้มีตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ เข้า 

   สังเกตการณ์ด้วย ขอบคุณครับ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื อ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ 

ประธานสภาฯ  อภิปรายสอบถามเพิ มเตมิหรือไม ่ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก 

เลขานุการสภาฯ    เลขานุการสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื อสมาชิกสภาฯ 2 ท่าน เพื อเข้าร่วม 

   สังเกตการณ์การจัดซือ้จัดจ้างในโครงการกล่าวค่ะ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล 

ประธานสภาฯ 

นายวิทยา ช่านินวล ผมขอเสนอท่านวินิจ ใจซื อ เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

สมาชิกสภาฯ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล สมาชิกสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง นายลอืไทย ปานสังข์ , นางอุทัย วาดทอง 

   ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง 

นางอุทัย วาดทอง ดฉิันขอเสนอท่านวิทยา ลิ้มวิชิต เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

สมาชิกสภาฯ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง สมาชิกสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง นายสมโภชน์ ชุมขุน , นายธีระศักด์ิ จันทรส์ุขศรี 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทุมสิก  

   เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงว่าเมื อมีการจัดซื้อจัดจ้าง จะท่าหนังสือไปยังสมาชิกสภาฯ  

 

/ทั้ง 2 ทา่น….. 
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   ทั้ง 2 ท่าน เพื อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหลังจากน้ันก็ 

   ขอให้ท่านได้ช้ีแจงตอ่ที ประชุมสภาฯ ทราบต่อไป 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านได้ต้องการอภิปรายหรือสอบถาม 

ประธานสภาฯ  เพิ มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ ขออนุมัติเพิ มเติมแบบแปลนก่อสร้างอาคาร 

   อเนกประสงค์ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน 

   มติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   6.1 ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและการแก้ไขปัญหา 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง 

ประธานสภาฯ 

นางอุทัย วาดทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุทัย วาดทอง  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ปัญหาของเรื องถนนมีมากมาย แต่บาง 

   พ้ืนที ไม่เท่าเทียมกัน ตอนนี้เครื องจักรที ก่าลังปฏิบัติงานก็รวดเร็ว แต่บางช่วงที  

   ปฏิบัติงานอยู่เกิดฝนตก เครื องจักรก็ปฏิบัติงานไม่ได้ก็ต้องหยุด เครื องจักรไป 

   ปฏิบัตงิานโซนดา้นบนประมาณ 3 เดอืน แตป่ฏิบัตไิด้เพียงไมก่ี วันเพราฝนตก ก็พูดกัน 

   ว่าเครื องจักรไปท่างานโซนด้านบนนานแล้ว แต่ตอนนี้ถนนโซนด้านบนล่าบากมาก  

   ดฉิันขอเสนอว่าคร้ังต่อไปถ้าเกิดปัญหาท่อระบายน่้ากรณีฉุกเฉิน ให้ซื้อท่อระบายน่้า 

   และวัสดุลูกรัง เพื อแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว เพราะพี น้องชาวบ้านเดอืดร้อนในการขนส่ง 

   สนิค้าทางการเกษตรมากค่ะ และตอนนี้การปฏิบัติงานของเครื องจักรต้องใช้รถเกรด 

   ถนนหลายสายเพราะล่าบากมาก เช่น ซอยแสงดาว แสงตะวัน เนื องจากรถเกรดไม่ได้ 

   เข้าไปด่าเนินการนานแล้วและยังไมไ่ด้เกิดการแก้ไขปัญหาเลย 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมขอชีแ้จงเพิ มเตมิถนนเสยีหาย กรณีการเบิกจ่าย 

 

/การซื้อท่อระบายน่้า….. 
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   การซื้อท่อระบายน่้าต้องเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบพัสดุทุกอย่างอย่างเคร่งครัด  

   ต่อไปถ้าเราไปแก้ไขปัญหาและมคีวามเสี ยงที จะเปลี ยนท่อระบายน่้า ให้ท่าการส่ารวจ 

   ถ่ายรูปความเสียหาย ถ้ามีการเปลี ยนท่อระบายน่้าก็ให้พัสดุเปิดเรื องจัดซื้อจัดจ้าง 

   คีย์เข้าระบบ  ถ้าไดท้่อระบายน่้ามาแลว้ก็น่าเครื องจักรไปท่าการเปลี ยนท่อทันที รอบ 

   ที ผ่านมาคิดว่าขึน้ไปแลว้เครื องจักรท่างานได้เลยไมต้่องเปลี ยนท่อ แต่ไม่เป็นดังน้ันคือ 

   ต้องท่าการเปลี ยนท่อท่าให้ล่าช้า ในเรื องของเครื องจักรขาดการจัดท่าข้อมูล ผมก็ไม่ 

   โทษนะครับที เครื องจักรไปอยู่ ม.9 , ม.12 หลายเดือน เพราะผมก็รู้สภาพว่าถ้าฝน 

   ตกหนักปัญหาของถนนก็เหมือนเดิม ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ 

   เอาปัญหาของพี น้องประชาชนมาพูดคุยกันและแก้ไขปัญหาต่อไป    

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที ไดแ้จ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ 

   6.2 รายงานการปฏิบัตงิานและแผนการท างานของเครื่องจักร 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายนิโรจน์ จันทรเ์มฆ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ  

รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอรายงานการปฏิบัติงานและแผนการท่างาน 

   ของเครื องจักร ซึ งตอนนี้เครื องจักรแบ่งการท่างานเป็น 2 ชุด ตอนนี้เครื องจักรทั้ง 

   สองชุดอยู่ที หมู่ที  5 เป็นเวลาหลายวันแล้ว เนื องจากฝนตกทุกวันท่าให้ไม่สามารถ  

   ปฏิบัตงิานได้ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าเครื องจักรท่างานทุกวันถ้าฝนไม่ 

   ตก แผนการด่าเนินงานต่อไปเมื อเสร็จจากหมู่ที  5 ก็ไล่ลงมาในพื้นที เขต 1 ขอน่า  

   เรียนต่อสมาชิกสภาฯ เขต 2 ดว้ยนะครับและขอให้อธิบายชาวบ้านดว้ย ผมปฏิบัติงาน 

   อย่างเต็มที และมีความเป็นธรรม หมู่บ้านไหนหรือถนนเส้นทางเดือดร้อนมากผมก็จะ 

   ใช้เครื องจักรชุดเล็กวิ งไปแก้ไขปัญหาตลอด ผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจ 

   การท่างานของผม ภายใต้งบประมาณที มีอยู่อย่างจ่ากัดไม่สามารถทั วถึงทุกพ้ืนที ไป 

   พร้อมๆ กัน  จากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เสนอ  

   ความเห็นว่าการซ่อมแซมถนนควรให้ลูกรังที มีคุณภาพเดียวกัน เป็นเรื องที ดีแต่การ 

   แก้ปัญหาคงท่ายาก เพราะหินที เราซือ้จะต้องน่าไปใส่ทั้งต่าบลเหมือนกันหมด การส่ง 

             /หินดา้นบนไม่สามารถ….. 
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   หินดา้นบนไม่สามารถน่าไปส่งไดเ้พราะล่าช้าและสิ้นเปลืองการขนส่ง ด้านบนในพ้ืนที   

   ม.9 , ม.11 , ม.12 ลูกรังก็มีคนอุทิศให้เพื อที จะแบ่งเบาภาระในการขนส่ง ก็เลย  

   ไม่ได้วัสดุคุณภาพเดียวกัน ก็ต้องขอขอบคุณพี น้องในพื้นที  ม.9 ม.11 ม.12 ที  

   ช่วยกันบริจาคดินลูกรัง การท่างานผมไม่ได้ละเลยแต่จะมีปัญหาอุปสรรคตลอด ถ้า 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามการท่างานของผมก็ได้ถามได้นะครับ  

   ขอบคุณครับ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ก็ได้น่าเรียนชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ และผมก็ 

ประธานสภาฯ  เข้าใจว่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ก็ต้องดูแลพี น้องชาวบ้าน ตอนนี้เครื องจักรก็ 

   ท่างานอยู่ในพ้ืนที หมู่ที  5 ประมาณเดือนเศษๆ แล้ว ซึ งเครื องจักรก็ท่างานตาม 

   แผนการท่างาน ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง 

นางอุทัย วาดทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ดิฉันก็มีความเห็นใจพ่อแม่พี น้องที ล่าบาก  

   ตอนน้ีเรามีไลทก์ลุ่มการท่างานของเทศบาล จะสื อให้เห็นว่าการท่างานน้ันไม่ทัดเทียม 

   กัน ดฉิันยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดความเดอืดร้อนความล่าบากของพี น้องประชาชน  

นางอุทัย วาดทอง ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 การ 

สมาชิกสภาฯ  ท่างานไมไ่ด้ผิดเพ้ียน ทั้งนี้ทั้งน้ันก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาและบอกกล่าวกันในเรื องความ 

   เป็นจริง 

   6.3 คอสะพานหมู่ที่ 13 ที่สร้างใหม่ช ารุด 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต 

ประธานสภาฯ 

นายวิทยา ลิ้มวิชิต กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุก่าน กระผมนายวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ผมขอพูดเรื องเครื องจักรนิดหนึ ง ผมก็เห็นใจ 

   ท่านรองนิโรจน์ และคณะผู้บริหาร ท่านเป็นผูท้ี เด็ดขาดในเรื องการท่างาน ผมยอมรับ 

   ว่าพนักงานมีความเกรงใจท่านรองนิโรจน์เป็นอย่างมาก ถ้ารองนิโรจน์สั งงานจะมี 

   ความกระตือรือร้นทันทีผมขอชื นชม สว่นเรื องคอสะพานหมู่ที  13 ที สร้างใหม่ช่ารุด ก็ 

   มีผู้รับเหมาและเป็นงบประมาณของอ่าเภอพนม คอสะพานทรุดตัว ตอนน้ีผมคิดว่า 

   ควรให้ช่างไปตรวจสอบเพื อแจ้งผู้รับเหมาเพราะอาจอยู่ในช่วงประกันสัญญาและเข้า 

   ไปซ่อมแซมเพราะอันตรายมาก                                     /นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า….. 
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นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญคณะผู้บรหิาร 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรณ์ คงเดมิ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม  

นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ในสว่นของโครงการนีเ้ราได้ใช้จ่ายงบประมาณของ 

   เราประมาณ 300,000 กว่าบาท  3 จุด หลังจากน้ันก็ใช้งบประมาณของอ่าเภอ 

   ซ่อมแซมอีก 3 จุด และมีงบประมาณของผู้ว่าซ่อมแซมอีก 4 จุด ผมได้คุยกับช่าง  

   ช่างได้ช้ีแจงผมว่างบประมาณตัวนี้เป็นงบซ่อมแซมเพื อให้ใช้ได้ไปก่อนหรือเป็นงบ  

   ฉุกเฉิน ที น้ีปัญหาเกิดทั้งจังหวัดแลว้ซ่อมแซมแล้วจะท่าอย่างไรต่อ แต่เทศบาลต่าบล 

   คลองชะอุ่นไม่ส่งไปแค่นี้ แต่มีโครงการถาวรในพื้นที คอสะพานหรือน่้าตัดผ่านถนน  

   จ่านวน 11 จุด ก็รองบประมาณของผู้ว่าหรือเรียกว่างบกลางที จะได้รับการจัดสรร  

   พ้ืนที ที จะด่าเนนิการก็คือพื้นที นีด้่าเนนิการซ่อมแซมและก่อสร้าง และมีถนนสายหมู่ที   

   4 – สมอทอง ผมก็ได้พูดคุยกันนายอ่าเภอซึ งท่านได้บอกว่างบมาแต่อาจจะช้านิด  

   ขั้นตอนต่อไปผมจะให้ทางกองช่างไปถ่ายรูปและรายงานอ่าเภอ ซึ ง บางส่วนรายงาน 

   ไปแล้ว เมื อรายงานไปแล้วทางอ่าเภอจะตอบหนังสือกลับมาและจะแจ้งชาวบ้านให้ 

   รับทราบ  

นายส่าเริง แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทรเ์มฆ 

ประธานสภาฯ 

นายนิโรจน์ จันทรเ์มฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ  

รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามที ท่านสท.วิทยา ลิ้มวิชิต ได้กล่าว ชื นชม 

   การท่างานของผม ก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วย การที ผมจะท่างานสั งกองช่าง 

   ได้เพราะท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้อ่านาจผมจึงท่างานได้อยา่งเต็มที  

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทรเ์มฆ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาฯ 

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก  

เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ สบืเนื องจากเรื องที คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เรื องเงินกู้ 

   ของธนาคารออมสิน ที ทางองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดได้ด่าเนินการก่อสร้าง 

   แล้วน้ัน ถนนสายซอยตาเจียม-ถนนลูกรัง ได้ผ่านการอนุมัติ จ่าเป็นต้องหาข้อยุติให้ 

 

/ได้ ประเด็นที  1….. 
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   ได้ ประเด็นที  1 เปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้าง ประเด็นที  2 การได้มาซึ งงบประมาณ 

   มาจากเงินกู้ท่าให้ต้องช่าระดอกเบี้ยและเงินต้น ประเด็นที  3 ต้องเริ มขั้นตอนใหม่ทุก 

   ขั้นตอน ซึ งเงินกู้ไม่สามารถปรับแผนได้ ต้องบรรจุในแผน แต่ถ้าโครงการน้ันอยู่ใน 

   แผนสร้างน่ามาด่าเนินการได้ เพื อหาข้อยุติขอปรึกษาที ประชุม ขอตัวแทนจาก 

   สมาชิกสภาฯ 3 ท่าน ขึ้นมาพิจารณาเรื องนี้และหาข้อยุติร่วมกับคณะผู้บริหารและ 

   เจ้าหน้าที ส่วนงานที เกี ยวข้อง 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที ได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าใจหรือไม่ จึง 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอตัวแทนจากสมาชกิสภาฯ 3 ท่าน เพื อเป็นคณะกรรมการใน 

   การพิจารณาโครงการร่วมกับคณะผู้บริหาร 

นายสมโภชน์ ชุมขุน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสมโภชน์ ชุมขุน  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอเสนอนายวิทยา ลิ้มวิชิต  

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านสมโภชน์ ชุมขุน ตามที ท่านได้เสนอขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ  นายวิโรจน์ นาคแก้ว และ นายวัฒนศักด์ิ สุขอุ่น เป็นผูรั้บรอง  

   ขอเชิญท่านรัตนา แก้วพิชัย 

นางรัตนา แก้วชัย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางรัตนา แก้วพิชัย  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ขอเสนอนายลอืไทย ปานสังข์ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านรัตนา แก้วพชัิย ตามที ท่านได้เสนอขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ  นายวิทยา ช่านินวล และ นางอุทัย วาดทอง เป็นผูรั้บรอง  

   ขอเชิญท่านวินิจ ใจซื อ 

นายวินิจ ใจซื อ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวิ นิจ ใจซื อ  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต  ขอเสนอนายวิโรจน์ นาคแก้ว 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื อ ตามที ท่านได้เสนอขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

ประธานสภาฯ  นางรัตนา แก้วพิชัย และนายวิทยา ลิ้มวิชิต เป็นผูรั้บรอง  

   ตามที สมาชกิสภาฯ ได้เสนอตัวแทนทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสต่อไปจะเชิญมาประชุมเพื อ 

   ปรกึษาหารือและหาข้อยุติเรื องโครงการก่อสร้าง ขอเชิญท่านวินิจ ใจซื อ 

นายวินิจ ใจซื อ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื อ สมาชิก 

สมาชิกสภาฯ  สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ตามมติที ได้เสนอสมาชิกสภาฯ เข้ามาเพื อหา 

 

/แนวทางการแก้ไข….. 
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   แนวทางการแก้ไข ผมขอแสดงความเห็นว่าเมื อขั้นตอนต้องเริ มใหม่หมดทุกขั้นตอน  

   ท่าให้เจ้าหน้าที ก็ต้องเสยีเวลาในเรื องนีม้าก ก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย  

   ขอบคุณครับ 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื อ ขอเชิญท่านลอืไทย ปานสังข ์

ประธานสภาฯ 

นายลอืไทย ปานสังข์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์  

สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมขอบคุณท่านรัตนา แก้วพิชัย ที เสนอ 

   ผมเป็นคณะกรรมการ เพื อความเรียบร้อยและเป็นตามระเบียบต่างๆ จริงๆ แล้วผม 

   เห็นว่าทุกๆ โครงการของคณะผู้บรหิารถ้าเป็นสิ งที ดสีิ งที ควรผมก็เห็นด้วยทุกคร้ัง ผม 

   คิดว่าน่าจะให้คณะผู้บริหารสรุปแล้วน่ามาเสนอในที ประชุม แต่เมื อผมได้คัดเลือกให้ 

   เป็นคณะกรมการผมก็จะท่าหน้าที ให้ดีที สุด 

นายส่าเรงิ แก้วฉ ่า ขอขอบคุณท่านลือไทย ปานสังข์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิ มเติม 

   หรือไม ่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้การด่าเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมขอปิด 

   การประชุมสมัยวิสามัญ คร้ังที  1 ประจ่าปี 2560 วันพฤหัสบดีที  27 เมษายน   

   2560 เวลา 10.00 น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที ได้ช่วยให้ 

   การด่าเนินการประชุมในวันนี้ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุม 

   ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 

(ลงชื อ)    สุพรรณิกา  อินทรจ์ันทร์ ผู้จดรายงานการประชุม 

   (นางสุพรรณิกา  อินทรจ์ันทร)์ 

  ต่าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที บันทึกขอ้มูล 

 

  (ลงชื อ)    จิรนันท์  อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

         (นางสาวจิรนันท์  อินทมุสิก) 

  ต่าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

/*  คณะกรรมการ….. 
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*  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 

    (ลงชื อ)   วิทยา  ช่านินวล      ประธานกรรมการ 

     (นายวิทยา  ช่านินวล) 

    ต่าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 

    (ลงชื อ)  ธีระศักด์ิ  จันทรส์ุขศรี  กรรมการ 

     (นายธีระศักด์ิ  จันทรส์ุขศรี) 

    ต่าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 

    (ลงชื อ)    รัตนา  แก้วพิชัย กรรมการ/เลขานุการ 

       (นางรัตนา  แก้วพิชัย) 

    ต่าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 

- สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสมัยวิสามัญ คร้ังที  1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 วัน

พฤหัสบดีที  27 เดอืนเมษายน  พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. เมื อวันที ........................................................... 

    (ลงชื อ)      ส่าเรงิ  แก้วฉ ่า ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง 

                   (นายส่าเรงิ  แก้วฉ ่า) 

    ต่าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น  

    วันที ..........เดอืน...........................พ.ศ............. 


